

วิญญาณสู่โลกมนุษย์

ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องของวิญญาณ มาดูเรื่องกำเนิดมนุษย์จากคำสอนในพระพุทธศาสนา และ ศาสนายูดาห์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มีความคล้ายคลึงกัน ด้านพระพุทธศาสนา ในคำสอนเรื่องไตรภูมิพระร่วง ของพญาลิไท ได้กล่าวว่า เดิมโลกนี้ยังไม่มีมนุษย์ วิญญาณกลุ่มแรกได้มากินจันทน์ทำให้กายทิพย์ กลายเป็นกายเนื้อ คือปรากฏเป็นมนุษย์ขึ้น สอดคล้องกับคำสอนของพระราชกวี (อ่ำ ชัมมทัตโต) ซึ่งเป็น ขวราชบุรี ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องราวของไทยลาวมีกล่าวไว้ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ไทยเรารู้จักการเชิญจ้าวต้น ผีหรือวิญญาณมาเข้าทรงแล้วเล่าแจ้ง เรื่องที่เล่าสรุปได้ว่า เดิมโลกนี้ไม่มีมนุษย์ ต่อมาขุนสรวง เดิมเป็นผี ไฟแสง (วิญญาณ) ได้มาเที่ยวโลกนี้ ได้กลืนจันทน์ หอมติดใจ จึงกินเข้าไปมากจนกระทั่งอึด เกิดวัง นอนจึงหลับไป ทำให้ร่างผีไฟแสงหรือกายทิพย์กลายเป็นมนุษย์ ในชาดกของศาสนายูดาห์บรรยายไว้ใน ลักษณะเดียวกัน และมีภาพประกอบเป็นเทวดาจำนวนมากมายืนทางมาสู่โลกมนุษย์ มีรูปร่างหน้าตา เหมือนมนุษย์แต่มีปีก เหมือนกับคำสอนใน ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ภาพเทวดาจะมีปีก อธิบายในทฤษฎีของวิญญาณศาสตร์ (Science of souls) ได้ว่า เป็นบุคลาธิษฐาน และศาสนาทั้งสามถือว่าเป็น ศาสนาในกลุ่มอับราฮัม (Abrahamic religion) ทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์ และพระ คัมภีร์อัลกุรอาน มีหลายตอนที่เหมือนกับศาสนายูดาห์

ศาสตราจารย์ ดร. กลุ่ม วัชรโรบล ได้กล่าวไว้ว่า วิญญาณมีลักษณะ เป็นพลังงาน ไม่มีตัวตน และไม่สลายไปตามกฎความถาวรของพลังงาน (Law of conservation) เมื่อชีวิตดับลง สัตว์ตาย ไปเป็นก๊าซ น้ำเหลือง เนื้อเน่า กระดูก ซึ่งในที่สุดกลับไปเป็นสารตามเดิม สำหรับวิญญาณออกจาก ร่างกลับไปเป็นพลังงานจำพวกรังสี หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro magnetic energy) หรือเป็นพลังงาน อันเร้นลับ

สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต) พรหมรังษี กล่าวไว้ว่า “สิ่งลึกลับมหัศจรรย์ สิ่งเหนือความจริงที่จะ พิสูจน์ไม่ได้ด้วยตายังมีอีกมาก แต่มนุษย์ไม่รู้เพราะไปไม่ถึง ก็พลอยสำคัญผิดว่า คนอื่นก็ไม่ถึงด้วย” เรื่อง นี้ผู้เขียน พบว่า ผู้ที่ปฏิเสธวิญญาณส่วนใหญ่ไม่ มีโอกาสค้นคว้าศึกษา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการ ดำรงชีพ บางคนไม่มีเวลาค้นคว้าศึกษา ซึ่งต้องใช้เวลานาน จึงมองว่าเป็นเพียงความเชื่อ ความจริงแล้ว ในเรื่องของวิญญาณก็ดี เรื่องของคำสอนในศาสนาต่าง ๆ ก็ดี ว่าด้วยหลักการและเหตุผล และศาสนา ทั้งหลายล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น การพิสูจน์บางอย่างต้องพิสูจน์ตามหลักตรรกวิทยา ตามหลัก

วิญญาณศาสตร์ แต่คำสอนของศาสนาต่าง ๆ ส่วนใหญ่สามารถพิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ แทบทั้งสิ้น

นอกจากนี้แล้วสมเด็จพระพุทธอาจารย์ (โต) พรหมรังษี ยังได้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ประกอบด้วย การเนื้อ (Physical body) กายหยาบ (Physical shell) กายทิพย์ (Astral body) และจิตวิญญาณ (Soul) มนุษย์ทุกรูปทุกนามเมื่อตายจากโลกต้องเข้าสู่โลกวิญญาณ โลกมนุษย์ กับ โลกวิญญาณ ห่างกันแค่ กระดาษแก้วทิพย์ มนุษย์ที่มีสติสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ทันทีภายในเสี้ยววินาที มนุษย์ตายแล้ว ต้องเดินทางไกล หมายถึงไปนาน เพราะเวลาในโลกวิญญาณยาวนานกว่าเวลาในโลกมนุษย์

ขอย้อนกลับมายังเรื่องวิญญาณสู่โลกมนุษย์ มีศิลาจารึกเก่าของกรีก แสดงให้ทราบว่า การเข้าทรงมีมากกว่า 4,000 ปี จากจารึกทำให้ทราบว่า วิญญาณที่เข้าทรง ได้มาเพื่อช่วยมนุษย์ ที่เดือดร้อน ทั้งสามัญชน และผู้บริหารประเทศหรือกษัตริย์ในยุคนั้น กล่าวคือ

1. ระดับสามัญชน ช่วยแก้ปัญหาทั้งทางกายและทางใจ คือบอกวิธีการรักษาโรคให้พ้นจากความเจ็บป่วย และบำบัดทางจิตใจด้วยวิธีการสอนธรรมะ สอนให้ทำความดี

2. ระดับผู้บริหารประเทศ ให้คำแนะนำในการปกครองบ้านเมือง แนะนำการแก้ปัญหาของบ้านเมืองยามวิกฤติ

สรุปได้ว่า วิญญาณของผู้สำเร็จ (ทางจิต) หรือเทวดามาสู่โลกมนุษย์ เพื่อบำบัดทุกข์ทางกายและใจให้ชนทุกชั้น

นอกเหนือจากนี้แล้วการปรากฏของวิญญาณ ยังก่อให้เกิดประโยชน์สี่ประการ คือ

1. ยืนยันเรื่องตายแล้วไม่สูญ
2. ยืนยันว่า นรก-สวรรค์มีจริง ทำดีสู่สวรรค์ ทำชั่วลงนรก
3. มองเห็นกฎแห่งอนัตตว่ามีเกิด ย่อมมีดับเป็นธรรมดา
4. เชื่อว่าโลกหน้ามีจริง จึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจได้ง่าย ผู้เขียนขอ นำภาพการปรากฏของวิญญาณของ ศาสตราจารย์ ดร. คลุ้ม วัชโรบล และของพิพิธภัณฑสถานภาพถ่ายวิญญาณ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มาแสดง ดังนี้



ภาพถ่ายของคู่สามีภรรยา มีภาพวิญญานของ ดร.ท่านหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี้ปรากฏ จากการสืบค้นพบว่า ท่านเสียชีวิตประมาณ ปี 1880 (ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1893)



จากการสืบค้นของศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชรโรบล พบว่า ชาคนที่มาปรากฏเป็นขาของวิญญานลับหรือ ซึ่งเคยอยู่ที่วัดนี้ เมื่อตายไปแล้วยังวนเวียนอยู่ที่นี้

เมื่อนมนุษย์เข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากย่อมทำชั่วน้อยลง เพราะการกระทำทุกอย่างต้องรับผลแห่งกรรม
ทั้งสิ้น ไม่รับในภพนี้ก็ต้องรับในภพหน้าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง

สมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์

7 ตุลาคม 2553

.....

อ้างอิง

กิตติเมธี, พระเทพ. (2524). โอวาทสมเด็จพระโต. กรุงเทพฯ : อักษรสมัย.

คลังม วัชโรบล. (2521). ประสบการณ์วิญญาน. ราชบุรี : บริษัท บุคใหม่ จำกัด.

สมศักดิ์ ตันติวิวัฒน์. (2544). วิญญานศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท เคสึคไทย จำกัด.

อ่ำ รัมมทัตโต. (2525). พุทธศาสนสุวัณณภูมิปกรณ์ ราชบุรีวัดตฤกธา ตำนานเมืองขุนไทย. กรุงเทพฯ :

บี.เอส. การพิมพ์